



ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๕๐๓.๔/๒๐๕๒



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา เห็นว่า

เรื่องที่ ๑๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ข้อเสนอแผนงาน/โครงการของจังหวัดสืบเนื่องจากการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี (จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครศรีธรรมราช)

18 มิ.ย. 2567

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผู้รับทราบ.....

อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/๑๑๐๕๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/๑๒๐๓๖ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอเรื่อง ข้อเสนอแผนงาน/โครงการของจังหวัดสืบเนื่องจากการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี (จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครศรีธรรมราช) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการของจังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๒๗๔,๗๓๑,๒๒๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยให้จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้จังหวัดนำโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ข้อเสนอแผนงาน/โครงการของจังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สืบเนื่องจากการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับจังหวัดและชุมชน อันเป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะเห็นชอบในหลักการโครงการของจังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๒๗๔,๗๓๑,๒๒๐ บาท โดยให้จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้จังหวัดนำโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงประเด็นความคุ้มค่า ต้นทุน และผลประโยชน์ เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความยั่งยืนทางการคลังของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน

การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งควรให้ความสำคัญกับการควบคุม และกำกับดูแลการดำเนินโครงการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับกรอบวงเงินงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิชัย ชุณหวิธร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

กองการเงินการคลังภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๐๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th